

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN HÓA THƯỢNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *89* /UBND-*CH*

Hóa Thượng, ngày 13 tháng 4 năm 2023

V/v ban hành tài liệu tuyên truyền,
giáo dục pháp luật quý II/2023

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội trên địa bàn thị trấn.
- Tổ trưởng các Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và địa bàn huyện Đồng Hỷ nói riêng đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân, cơ quan, tổ chức; ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trước tình hình trên, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; UBND thị trấn Hóa Thượng ban hành tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật quý II/2023; đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội trên địa bàn thị trấn; tổ trưởng các Tổ dân phố triển khai rộng rãi tài liệu tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn để chủ động phòng tránh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, CATT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Huy

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN QUÝ II/2023

(ban hành kèm theo Công văn số 89./CV-UBND ngày 13./4/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn Hóa Thượng)

I. LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Trong thời gian gần đây, với sự phát triển của khoa học công nghệ, tội phạm mạng đang ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp để lừa đảo tiền, tài sản của người dân như mạo danh giáo viên, nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp đến phụ huynh học sinh và gia đình về việc người nhà, người thân bị tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện, yêu cầu chuyển tiền nhanh để đóng viện phí hoặc sử dụng công nghệ Deepfake AI để ghép mặt, ghép giọng nói giống hệt người thân thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản....

Một số phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông:

1. Sử dụng công nghệ Deepfake AI để ghép mặt, ghép giọng nói giống hệt người thân của bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Deepfake là công nghệ tái tạo khuôn mặt, giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo. Ban đầu công nghệ này được tạo nên với mục đích giải trí, nhưng hiện nay đang bị các đối tượng lừa đảo qua mạng sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công nghệ Deepfake được sử dụng để hoán đổi khuôn mặt và tạo nội dung video bắt chước người thật nhưng không phải họ. Lợi dụng điều đó, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng công nghệ này để hoán đổi giọng nói và khuôn mặt của đối tượng đó thành người thân của bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi chúng thực hiện cuộc gọi video để giả làm người vay tiền, giả làm con cái đang du học ở nước ngoài để gọi điện cho bố mẹ nhờ chuyển tiền đóng học phí hay có thể tạo ra tình trạng khẩn cấp như người thân bị tai nạn cần tiền gấp để cấp cứu tại bệnh viện....

Để thực hiện được hình thức lừa đảo này, các đối tượng thường tìm kiếm, thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh, video có giọng nói được đăng tải công khai trên các tài khoản mạng xã hội...sau đó sử dụng công nghệ Deepfake để tạo sẵn những video rất khó có thể phân biệt thật – giả, có hình ảnh, giọng nói của cá nhân đó để phục vụ cho việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đặc điểm chung của những cuộc gọi như vậy thường có âm thanh, hình ảnh không rõ nét, tín hiệu chập chờn giống như cuộc gọi video trong khu vực phủ sóng di động hoặc wifi yếu để nạn nhân khó phân biệt được thật – giả. Nếu nạn nhân cẩn thận gọi video để kiểm tra thì chúng sẽ không nhận cuộc gọi hoặc sử dụng phần mềm cắt ghép hình ảnh, video để lừa đảo.

Trước những hành vi, thủ đoạn mới của tội phạm, UBND thị trấn Hóa Thượng khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác; khi tiếp nhận bất

kỳ tin nhắn, cuộc gọi video với nội dung vay, mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội cần:

- Bình tĩnh, gọi điện thoại trực tiếp cho người thân để xác minh (không gọi qua các ứng dụng như Zalo, Messenger, Telegram...);

- Trường hợp khi bị đối tượng lừa đảo hoặc nghi vấn đối tượng giả mạo người thân trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

2. Mạo danh là giáo viên, nhân viên y tế thông báo học sinh, người nhà bị tai nạn, đang cấp cứu yêu cầu chuyển tiền để đóng viện phí hoặc yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vì con thiếu nợ, từ đó chiếm đoạt tài sản

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện việc các đối tượng mạo danh là giáo viên, nhân viên y tế bệnh viện liên hệ trực tiếp với phụ huynh học sinh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn, đang nhập viện cấp cứu, yêu cầu phải nhanh chóng chuyển tiền để đóng viện phí, cấp cứu bệnh nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản. Do đã được các nhà trường cảnh báo về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên mọi người đã chủ động đề cao cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngoài ra các đối tượng lừa đảo còn sử dụng chiêu trò giả danh người của các công ty, doanh nghiệp, ngành nghề (như bưu điện, sô xố, du lịch, giải trí...) gọi điện, nhắn tin cho người dân thông báo trúng thưởng phần quà, chương trình khuyến mại có giá trị cao hoặc đang có bưu phẩm từ nước ngoài gửi về. Tuy nhiên, người gọi điện sẽ yêu cầu muốn nhận phần thưởng đó phải mua một sản phẩm hoặc chuyển trước một khoản tiền, hoặc điền các thông tin cá nhân vào các đường link website giả mạo do những đối tượng này gửi đến, từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Mặt khác, các đối tượng mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để hỗ trợ giải quyết các sự cố cho khách hàng hoặc hướng dẫn các bị hại cách nâng cấp sim 4G – 5G đóng cước phí thuê bao điện thoại... Khi lấy được lòng tin của bị hại và bị hại làm theo hướng dẫn, đối tượng sẽ yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP được gửi đến điện thoại của bị hại, cung cấp tài khoản ngân hàng... để từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, UBND thị trấn Hóa Thượng cảnh báo một số nội dung sau:

- Khi người dân nhận được điện thoại cung cấp thông tin về người thân đang bị tai nạn... cần bình tĩnh, liên hệ trực tiếp với cơ quan, trường học nơi người thân công tác, học tập, làm việc để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (như: Thông báo thu tiền viện phí để phẫu thuật...) người dân cần tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

- Trường hợp người dân nhận được cuộc gọi đến hoặc tin nhắn từ số máy lạ cần bình tĩnh xác minh, tuyệt đối không chuyển tiền cho đối tượng với bất kỳ hình thức nào; liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ...

- Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, thông tin giấy tờ tùy thân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP... cho người lạ.

3. Lợi dụng lòng tham, sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhân dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Trong thời gian qua, tại xóm Đồng Chốc, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, có một số đối tượng đến địa bàn giới thiệu và mời người dân tham gia trải nghiệm sản phẩm, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn xã Nam Hòa, thị trấn Trại Cau với số tiền lớn và bỏ trốn, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân.

Thủ đoạn hoạt động: Các đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn gian dối đưa ra sản phẩm đồ gia dụng như: Chảo chống dính trị giá 650.000đ, nồi cơm điện và nồi lẩu có cùng trị giá 4.100.000đ, khuyến mại tặng sản phẩm cho khách hàng mà không phải mua bán. Khách hàng dùng sản phẩm để quảng bá cho hãng, sau khi người dân tập trung số lượng đông, các đối tượng đưa ra thông tin người dân muốn nhận được sản phẩm nào phải đặt tiền theo trị giá sản phẩm đó rồi được nhận 01 phiếu đặt cọc tiền sản phẩm. Sau khi người dân nhận được sản phẩm và phiếu, các đối tượng sẽ thu lại phiếu và hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi các đối tượng thu lại toàn bộ phiếu đã chiếm đoạt số tiền đặt cọc rồi bỏ trốn. Tổng số bị hại khoảng 25 người, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng **134.450.000đ (Một trăm ba mươi tư triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).**

Biện pháp phòng ngừa: UBND thị trấn Hóa Thượng khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện các dấu hiệu lừa đảo khi nhận được thông báo mời chào tham gia các hoạt động để có lợi nhuận:

- Người dân không nên vì tâm lý háms lợi, ham muốn vật chất dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

- Không tham gia, không chuyển bất cứ khoản tiền nào để mua bán, trao đổi đơn hàng hay nhận quà tặng theo yêu cầu của đối tượng.

- Không cung cấp bất kỳ nội dung gì liên quan đến thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ.

- Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

II. TRỘM CẤP TÀI SẢN

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã xảy ra một số vụ việc trộm cắp tài sản của người dân. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản của mình như: Không khóa cở, khóa càng xe máy; để phương tiện ở những nơi không có người

trông giữ; cửa nhà khóa bằng các loại khóa không đảm bảo an toàn....; các cơ quan, nhà trường không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, không lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống chiếu sáng, tường rào không đảm bảo...dễ bị các đối tượng lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

Diễn hình:

- *Vụ thứ 1:* Hồi 11h30' ngày 31/01/2023 tại trường mầm non Văn Hán, chị NTL, có HKTT tại tổ 1, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ là giáo viên nhà trường, trong lúc đang nghỉ trưa bị kẻ gian đột nhập vào trường lấy trộm 01 điện thoại di động IPHONE 11, trị giá tài sản khoảng 7.500.000đ. Chị Ly đã đến Công an xã Văn Hán trình báo sự việc trên.

- *Vụ thứ 2:* Ngày 16/02/2023 tại xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, bà TTS (cùng trú tại địa chỉ trên) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 02 con gà trống, 02 con gà mái. Ngày 20/02/2023 kẻ gian tiếp tục vào nhà chị TTT, (cùng trú tại địa chỉ trên) lấy trộm một số đồ lễ trên bàn thờ gia tiên. Trị giá tài sản thiệt hại khoảng 1,8 triệu đồng. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã xác minh, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản.

Cách phòng tránh: Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, UBND thị trấn Hóa Thượng khuyến cáo nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Tự trang bị cho bản thân và người thân những kiến thức cần thiết nhằm bảo vệ tài sản, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội. Cụ thể:

- **Đối với các hộ gia đình:** cần gia cố các loại cửa, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm. Khi đi ngủ cần kiểm tra kỹ các cửa ra, vào, cửa sổ. Khi đi vắng cần nhờ người trông coi. Nên làm tường rào ngăn chặn việc leo trèo từ cây xanh, trụ điện để đột nhập vào trong nhà, trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa.

+ Hạn chế hoặc không để các loại tài sản có giá trị cao trong nhà, không chia sẻ thông tin, hình ảnh, lịch trình cá nhân khi vắng nhà trên các trang mạng xã hội.

+ Thường xuyên hướng dẫn người già, trẻ em khi ở nhà phải khóa cửa, chốt cửa, cổng cẩn thận; tuyệt đối không tự động mở cổng, cửa cho người lạ mặt vào nhà trước khi xác định được là bảo đảm an toàn.

+ Nếu phát hiện kẻ trộm vào nhà phải bình tĩnh xử lý, bảo đảm an toàn cho người già, trẻ em; điện thoại cho người thân, hàng xóm và cơ quan Công an nơi gần nhất để hỗ trợ khi đã đủ điều kiện an toàn; không lập tức hô hoán, truy bắt đối tượng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Mọi thông tin đề nghị người dân liên hệ trực tiếp Công an thị trấn Hóa Thượng để kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ đối tượng./.